

ราคาน้ำมันพุ่ง-ของแพงกดดันดัชนีเชื่อมั่นต่ำสุด47เดือน

คาดอีก 6 เดือนแตะ 91.3
ขณะเงินพนักบอลโลกเพิ่ม

กรุงเทพธุรกิจ ● “ม.หอการค้าไทย” เผยความกังวลของราคาน้ำมัน ค่าครองชีพสูง การเมืองไม่นิ่ง กดดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค.ลดลงอยู่ที่ 80.1 ต่ำสุดในรอบ 47 เดือน คาดเป็นเหตุการณืชั่วคราวหวังครึ่งปีหลังจะดีขึ้น ขณะฟุตบอลโลกผ่านช่องทางออนไลน์จะทำเงินสะพัด 78,385 ล้านบาท

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค.61 อยู่ที่ระดับ 80.1 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.ที่อยู่ในระดับ 80.9 เนื่องจากผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตรที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ทำให้กำลังซื้อทั่วไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศขยายตัวในระดับต่ำตามไปด้วย

นอกจากนี้ผู้บริโภครู้สึกว่าการเศรษฐกิจไทยยังขยายไม่มากนัก ฟันซ้ำ กระจุกตัวไม่กระจายทั่วทุกภูมิภาค แนวโน้มราคาน้ำมันที่สูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของรายได้ช้ากว่าราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ค่าครองชีพทรงตัวอยู่ในระดับสูงทำให้ต้องระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 66.9 ลดลงเมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.ที่อยู่ในระดับ 67.8 และดัชนีความเชื่อมั่นโอกาสการหางานทำอยู่ที่ 75.2 ลดลงเมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.อยู่ที่ 75.8 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 98.3 ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.อยู่ที่ 99.1

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 2561



ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ที่ 54.4 ลดลงเมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.อยู่ที่ 55.3

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคต หรือ 6 เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ 91.3 ลดลงจาก 91.9 แต่ยังไม่ใกล้เคียงกับระดับปกติ 100 สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคยังมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีขึ้น ซึ่งการปรับตัวลดลงของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทุกรายการในเดือน พ.ค.นี้มี 3 ปัจจัยสำคัญ คือ

1. ความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นใกล้ลิตรละ 30 บาท และแนวโน้มราคาน้ำมันโลกอาจทะลุ 80-100 ดอลลาร์ แม้รัฐบาลจะประกาศตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรในช่วงปลายเดือน พ.ค. และกลุ่มประเทศผลิตน้ำมันโลก (โอเปค) ประกาศเพิ่มกำลังผลิตแต่ภาพรวมก็ยังวิตกอยู่ เชื่อว่าบรรยากาศเช่นนี้จะยาวไปถึงช่วงฟุตบอลโลก

2. เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปีที่ผลสำรวจประชาชน 51% ระบุว่าค่าครองชีพจะแย่ทำให้ดัชนีอยู่ในระดับต่ำสุดรอบ 47 เดือน นับตั้งแต่เดือน ก.ค.2557 ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการวิตกว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นจะดึงราคาสินค้าปรับสูงตาม และรายได้เพิ่มน้อยกว่ารายจ่าย และอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มได้

ระดับสูงขึ้นกว่า 1% และ 3.ความกังวลของทางการเมืองที่ไม่นิ่ง โดยเฉพาะการเลือกตั้งยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นไปตามที่กำหนดในเดือน ก.พ.62 หรือไม่

“การปรับตัวลดลงของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทุกรายการเดือน พ.ค. อาจเป็นเหตุการณ์ชั่วคราว การที่รัฐเร่งเบิกจ่ายกระตุ้นรากหญ้า จะช่วยสร้างความมั่นใจใช้จ่ายครึ่งปีหลัง ซึ่งศูนย์ฯ จะทบทวนตัวเลขใหม่ในเดือน ก.ค.นี้ รวมกับความรุนแรงของสงคราม โดยขณะนี้ยังคงคาดว่าจีดีพีทั้งปีจะโต 4.4-4.7% และมีโอกาสสูงสุดโต 4.4% ในกรณีที่ไม่มีอะไรรุนแรง เนื่องจากการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวได้ 8-10%”

สำหรับผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายผลกระทบต่อด้านธุรกิจและสังคมช่วงฟุตบอลโลก 2018 ที่รัสเซีย คาดว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ 78,385 ล้านบาท แบ่งเป็นการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและการสังสรรค์ 15,434 ล้านบาท ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์รับสัญญาณ 2,467 ล้านบาท การใช้จ่ายพนันบอล 58,995 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับฟุตบอลโลกครั้งก่อนที่มีการเล่นพนัน 55,830 ล้านบาท และอื่นๆ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปี 61 ได้ในระดับ 0.2-0.3%

“เม็ดเงินที่จะสะพัดช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก คิดว่าจะมีเพียง 5 หมื่นล้านบาทที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นจีดีพีในปีนี้อีก 0.2-0.3% ส่วนที่เหลืออีก 1 หมื่น-2 หมื่นล้านบาทจะไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยเพราะเงินจะไปในรูปแบบการพนันออนไลน์ที่มีต้นทางอยู่ในต่างประเทศ หรือว่าเงินไหลออกโดยตรงซึ่งน่าเป็นห่วงในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา”